

# อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดพิธีเปิด โครงการ University as a Marketplace



เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ณ อาคารอาลัมพาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการชุมชน ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การตลาดกายภาพ การตลาดออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และมีจุดมุ่งหมายให้มีระบบที่เรียกว่า University as a Marketplace เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวม 80 ตำบล ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจนมีการเปิดพื้นที่ในการติดต่อและเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายสินค้า

# มร.ลป. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มร. ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และ ททท.สน.ลำปาง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ณ ห้องประชุม 7104 ชั้น 1 อาคารบุญชูพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดีนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว



# ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ผ่านเขารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการค่ายเยาวชนรุ่นงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ประกอบด้วยนายอนาวิน สุรฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายวีรวัฒน์ นุบุรีจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ นางสาวรติมา บุตรชานนท์ และนางสาวอรุณข จันทราปรีชากุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้าย (รอบที่ 2) จาก 20 ทีม ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยนักศึกษาได้นำแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการเขียนโครงการ นำเสนอโครงการในชื่อ LPRU พอเพียงเพราะเพียงพอ กิจกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด" โดยเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าและเกิดจิตสำนึกที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในลำดับต่อไปจะต้องเข้ารับการตรวจพื้นที่โครงการที่ได้นำเสนอให้แก่คณะกรรมการฯ และตอบข้อคำถามจากคณะกรรมการตัดสินฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 โดยจะมีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท โดยทั้ง 10 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องเดินทางไปเข้าร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัล ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน กปร.ในลำดับต่อไป



# มร.ลป.จัด Workshop การพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา โดยมีนางสาวศิริขวัญ วาววาว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำของตัวเองแทนนักศึกษาในการใช้ความพยายาม เสียสละ อดทน การใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน การกระตุ้น การชี้แนะและนำทีมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ชมรม ชุมชน ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะสำคัญ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills และเป็นโอกาสอันดีในการรู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายของผู้นำนักศึกษา และตัวแทนชมรม ชุมชน



โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" และการนำเสนอโครงการ และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "หลักคิดในการเป็นผู้นำนักศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การลงมือทำ" โดย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นอกจากนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการทำงานเป็นทีมของผู้นำนักศึกษา โดย ผศ.ดร.อนันต์ อุบสอ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่วิถีผู้นำองค์กร (Share to Success) โดยคุณศุภกร อิทธิสุนทร และคุณฉนพร พงษ์พนา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



# มร.ลป. ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ปิยธรรม์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอด้านโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมภูมุลานนา โรงแรมแสนไฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวต้อนรับ



# สศว.มร.ลป. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ช่างศิลป์ล้านนาลำปาง-ลำพูน



เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ล้านนา ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง-ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง-ลำพูน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านภาคีเครือข่าย โดยมี อ.ดร.อนุกุล ศิริพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ตัวแทนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กศน.ประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบ Online และ Onsite โดยสามารถรับชมฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง-ลำพูนได้ที่ เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง <http://www.culture.lpru.ac.th/LPRU-Culture2/>



# ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) จัดอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับ นศ. พิการ เตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่นาคต)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง ส่งเสริมอาชีพ สำหรับนักศึกษาพิการเตรียมตัวสู่โลก การทำงาน (ก้าวสู่นาคต) หัวข้อ “Microsoft office 365” ณ ห้องประชุมภูมาแล 10 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การอบรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office 365 และสามารถนำโปรแกรม Microsoft Office 365 ไปประยุกต์ใช้งานในการเรียนและการทำงานได้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 20 คน



## คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน ประกอบด้วยฐานต่าง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

- ฐานกิจกรรมระดับ ม.ต้น
1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ โดย อ.ดร.ชัตนารี มีสุขโข และนักศึกษสาขาวิชาชีววิทยา
  2. การต่อตัวต้านทาน หาค่ากระแส และความต่างศักย์วงจรแบบขนาน โดย ผศ.ปัทมา อภิชัย คุณอนุชา ปาลี และนักศึกษสาขาวิชาฟิสิกส์
- ฐานกิจกรรมระดับ ม.ปลาย
1. การศึกษาลีรวิทยาของสัตว์ โดย รศ.สุรกันต์ พัยคมบุตร และนักศึกษสาขาวิชาชีววิทยา
  2. การกลั่น โดย อ.ดร.วิภาณุช ไบศล และนักศึกษสาขาวิชาเคมี

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้นักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือน้อมนำแนวพระราชดำริ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีทักษะการคิดเชิงคำนวณและสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวได้ โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นำโดยอาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายศุภสิทธิ์ ผาบสละ นายภานุเดช พลทิพย์ และนางสาวชวัลรัตน์ แนวราช นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวิจิตรธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โรงเรียนทิพย์पालะวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โรงเรียนแม่พระปริยัติศึกษา และโรงเรียนแม่สุกศึกษา



# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในเรื่อง "การพัฒนานักเรียนโดยหลักสูตรการศึกษาพัฒนาสมรรถนะ 6 ด้าน" ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เกียรประภากุล และอาจารย์ ดร.ณัฐ รัตนศิริณิขกุล พร้อมวิทยากรให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย และอาจารย์ ดร.สุธิษณา ไตรนายนานท์

กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 60 ท่าน ได้แก่ ครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิจิตรธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โรงเรียนแม่สุกศึกษา โรงเรียนแม่พระปริยัติศึกษา โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โรงเรียนทิพย์पालะวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา



# สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส"

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกันจัดโครงการ "วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส" ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมให้ความรู้ และนันทนาการ ได้แก่ การเล่นเกมตอบคำถาม การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานพิชิตกลุ่มไพร ฐานการลดขยะและการแยกขยะ และฐาน การดูแลสุขภาพของตัวเอง และ 2) กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน กิจกรรม 5 ส จัดระเบียบห้องสมุด การผลิตสื่อและจัดทำบอร์ด ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนื่องแน่น โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การทำกิจกรรม จาก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
Lampang Rajabhat University

**พิธีไหว้ครู**  
ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 64) เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมใน google form และรับชมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ **LIVE** บนเพจเฟซบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. คอบแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นพิธีการ เพื่อรับรางวัลกิจกรรม 3 ชั่วโมง (โดยแอดมินจะทำการกรอกชื่อลงในแบบ)

กิจกรรมหลักแก่นักศึกษารหัส 64 และ 65

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

**กยศ.รวมใจ** ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ **ปีที่ 9**

เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

**"90 พรรษา 90 ล้านชีวิต"**

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยความร่วมมือจาก



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566  
ตั้งแต่ 12 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2565

คู่มือวิจัยและนวัตกรรม	คู่มือแบบจำลองการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Program 9 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 11 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 12 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 14 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 15 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 16 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 17 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> <li>Program 21 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program 21 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและนวัตกรรมดีเด่น</li> </ul>

สนับสนุนโดย NRS

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วม

**โครงการกินอ้อพลูฯ ประจำปี ๒๕๖๕**

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย**

รวมไทยต้านโกง



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65

**กาฏลำปาง**

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG

18-20 มิถุนายน 2565

เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 65 ถึง 5 ส.ค. 65

ติดตามข่าวสารจากเพจเฟซบุ๊ก

